

Số: **03/BC-HĐND**

*Thành phố Hồng Ngự, ngày 10 tháng 01 năm 2023*

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết công tác Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự năm 2022**

Thực hiện Công văn số 615/HĐND-VP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc báo cáo tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm 2022. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố báo cáo kết quả như sau:

#### **I- KẾT QUẢ CÔNG TÁC NĂM 2022**

##### **1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố**

*Công tác tổ chức các kỳ họp*

- Do yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức thành công 05 kỳ họp, trong đó 03 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp thường lệ.

- Công tác giám sát tại kỳ họp thông qua xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố, các báo cáo của các cơ quan theo luật định. Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và Nhân dân, kết quả công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Báo cáo giải trình của UBND Thành phố về ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu qua thảo luận tại các Tổ đại biểu; Ý kiến, kiến nghị của các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố qua thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp; Việc chất vấn và trả lời chất vấn, tham luận, thảo luận được tập trung ở các lĩnh vực được đồng đảo cử tri quan tâm gồm: Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất; Ban Quản lý Chợ và Dịch vụ công cộng Thành phố; Phòng Quản lý đô thị Thành phố; Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồng Ngự; Phòng Kinh tế thành phố Hồng Ngự.

- Công tác ban hành nghị quyết được thực hiện đúng quy trình theo luật định, đã xem xét thông qua 18 Nghị quyết về đầu tư xây dựng cơ bản, thu-chi ngân sách; quy hoạch sử dụng đất; về bổ sung nội dung chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự năm 2023; Phương án phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; phương án kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý và phân bổ; Ủy thác ngân sách Thành phố sang Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách

xã hội Thành phố để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Hồng Ngự năm 2023,....

## **2. Hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân**

1.1. Công tác phối hợp chuẩn bị các kỳ họp Hội đồng nhân dân. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các việc như: tổ chức họp liên tịch với Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN Thành phố và các đơn vị có liên quan để thống nhất dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp trình Hội đồng nhân dân Thành phố cho ý kiến; ban hành kế hoạch tổ chức kỳ họp; kế hoạch tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố thảo luận tại Tổ đại biểu đối với văn kiện trình tại các kỳ họp;...

1.2. Công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân. Trên cơ sở nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân Thành phố trình và các báo cáo phải trình tại kỳ họp, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của hai Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố phân công cụ thể nhiệm vụ thẩm tra của từng Ban đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp nhằm đảm bảo công tác thẩm tra đạt kết quả cao nhất.

1.3. Công tác tổ chức tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trong năm, tiếp nhận 10 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, qua xem xét, phân loại đã chuyển đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền và thông tin đến công dân theo quy định. Nhìn chung, đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được xem xét, giải quyết đúng quy trình, không để xảy ra trường hợp bức xúc trong nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

1.4. Kết quả công tác giám sát chuyên đề. được thực hiện đúng Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2022, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố tổ chức 03 cuộc khảo sát, 03 cuộc giám sát, với các nội dung về củng cố, phát triển mô hình tập thể (HTX), hội quán và Tổ nhân dân tự quản; công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Thành phố quản lý.

1.5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các luật khác. Để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp liên quan đến công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố đã kịp thời cho ý kiến đối với nội dung phương án sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách năm 2021 để Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện.

## **3. Hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân**

1.1. Công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, hai Ban Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức thẩm tra tổng số 21 dự thảo nghị quyết và 49 báo cáo của Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, chi Cục Thi hành án sự Thành phố trình trong các kỳ họp. Khi tiến hành thẩm tra, đặc biệt là đối với các dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân Thành phố trình, hai Ban luôn xem xét đến sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết đối với tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tính hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo nghị quyết với hệ thống pháp luật. Các báo cáo thẩm tra luôn thể hiện rõ quan điểm về những vấn đề thuộc nội dung thẩm tra và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Trên cơ sở chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, nghiêm túc, báo cáo thẩm tra của hai Ban Hội đồng nhân dân Thành phố là cơ sở quan trọng để giúp đại biểu thảo luận tại các Tổ và tại kỳ họp sâu sát hơn và giúp đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong xem xét, quyết nghị.

1.2. Công tác khảo sát, giám sát chuyên đề được hai ban thực hiện đúng quy định, đã tổ chức 20 cuộc khảo sát, 08 cuộc giám sát, cụ thể:

- *Ban KT-XH khảo sát, giám sát*: công tác vệ sinh môi trường; tình hình quản lý, khai thác, sử dụng đất công; chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hồng ngự; việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn Thành phố Hồng Ngự.

- *Ban Pháp chế khảo sát, giám sát*: quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác phối hợp điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai cho người nghiện và công tác quản lý tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn Thành phố; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hồng Ngự.

Sau khảo sát, giám sát, Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân Thành phố đã có báo cáo gửi các đơn vị liên quan nắm, thực hiện.

1.3. Công tác khác.

Tham mưu thường trực HĐND Thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua “*Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021 - 2026*”, qua phát động có 30/30 đại biểu và 07/07 Tổ đại biểu đăng ký thi đua năm 2022 và nhiệm kỳ 2021-2022. Đồng thời, tham mưu Thường trực Thành ủy đánh giá về các hoạt động của đại biểu HĐND Thành phố theo tinh thần Công văn số 1012-CV/VPTU ngày 11/11/2022 của văn phòng Thành ủy về tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 70-CV/ĐĐHĐND, ngày 08/10/2022 của Đảng đoàn HĐND Tỉnh về việc chỉ đạo Thường trực HĐND các cấp báo cáo một số kết quả hoạt động trọng tâm của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, phục vụ công tác đánh giá cán bộ năm 2022.

#### **4. Hoạt động của các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân**

Trong năm qua, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, dành thời gian hợp lý để nghiên cứu tài liệu, tham gia các hoạt động tiếp xúc cử tri. Trước kỳ họp, các đại biểu tích cực tham gia họp Tổ đại biểu để thảo luận, đóng góp các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố và một số cơ quan khác trình tại kỳ họp, mang ý kiến gửi gắm của cử tri đến kỳ họp góp phần hoàn chỉnh các nội dung đề Nghị quyết Hội đồng nhân dân sát với cuộc sống của nhân dân.

## **II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ**

### **1. Những ưu điểm nổi bật đạt được, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay**

- Trong năm 2022, Thường trực, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đã tổ chức thực hiện theo chương trình công tác năm và quy chế hoạt động, chủ động tổ chức, thực hiện các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và đạt được những kết quả nhất định; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức triển khai thực hiện tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân, hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

- Công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm, xem xét và chuyển tới các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời và đúng quy định Pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền địa phương, tạo được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương

Có thể khẳng định, Hội đồng nhân dân Thành phố đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động, ngày càng tạo được sự tin tưởng của cử tri và Nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đồng thời, kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5- Khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

### **2. Khó khăn, hạn chế tồn tại và nguyên nhân**

- Công tác phối hợp chuẩn bị nội dung trình tại các kỳ họp còn bị động do công tác chuẩn bị của cơ quan trình đôi lúc còn chậm so với kế hoạch, có nội dung phải điều chỉnh, bổ sung làm ảnh hưởng đến công tác thẩm tra.

- Việc giám sát chưa bao quát hết các lĩnh vực nên tính phát hiện những hạn chế khó khăn trong triển khai thực hiện ở một vài lĩnh vực có lúc chưa kịp thời.

- Công tác đôn đốc giải quyết đơn thư của công dân còn một vài vụ việc chưa chuyên biến nhưng chưa có giải pháp quyết liệt đề nghị với cơ quan thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

- Hầu hết đại biểu Hội đồng nhân dân đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho công tác theo chức năng, nhiệm vụ, do đó chất lượng và hiệu quả hoạt động có lúc có việc chưa cao.

Tham mưu Thường trực Thành ủy đánh giá về các hoạt động của đại biểu HĐND Thành phố theo tinh thần Công văn số 1012-CV/VPTU ngày 11/11/2022 của văn phòng Thành ủy về tham mưu thực hiện nội dung Công văn số 70-CV/ĐĐHĐND, ngày 08/10/2022 của Đảng đoàn HĐND Tỉnh về việc chỉ đạo Thường trực HĐND các cấp báo cáo một số kết quả hoạt động trọng tâm của đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, phục vụ công tác đánh giá cán bộ năm 2022. (Qua kiểm điểm đáng giá xếp loại cuối năm đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ gắn với trách nhiệm của người đại biểu dân cư, Tất cả đại biểu đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ đại biểu năm 2022)

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Năm 2023 Thường trực, hai Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1.** Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực và hai Ban Hội đồng nhân dân. Ngoài các nội dung giám sát chuyên đề, tăng cường hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên ở cơ sở, hướng trọng tâm vào các vấn đề còn nhiều khó khăn. Kịp thời bổ sung nội dung khảo sát, giám sát đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm được đông đảo dư luận xã hội, cử tri hoặc nhân dân quan tâm.

**2.** Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp Hội đồng nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố.

**3.** Duy trì các phiên họp thường kỳ, khi cần thiết tổ chức họp đột xuất Thường trực Hội đồng nhân dân để nắm bắt, đánh giá tình hình, giải quyết các nhiệm vụ phát sinh. Tổ chức kỳ họp giao ban hàng quý giữa Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường.

**4.** Tiếp tục phát huy tính linh động, sáng tạo trong hoạt động phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm ngày càng tiếp nhận được nhiều hơn ý kiến của cử tri, nhất là những hiến kế của cử tri đối với công tác phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

**5.** Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân và phối hợp tiếp công dân định kỳ theo quy định. Tiếp nhận và xử lý đơn, đôn đốc Ủy ban nhân dân và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, đúng luật khiếu nại, tố cáo của công dân.

**6.** Thực hiện có hiệu quả các Quy chế phối hợp liên tịch đã ký kết giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố. Giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp theo luật định. Chủ động phối hợp với các cơ quan khác khi cần thiết.

7. Phát huy vai trò của Thường trực, hai Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

8. Tổ chức đề đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giao lưu, học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn và linh hoạt vận dụng vào hoạt động của Hội đồng nhân dân tại địa phương.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác Hội đồng nhân dân thành phố Hồng Ngự năm 2022./.

**Nơi nhận:**

- HĐND Tỉnh, (b/c);
- TT.Thành ủy (b/c);
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Thị Hoa Ngọc